

ด่วนที่สุด

ที่ พล ๐๐๑๗.๒/ว ๕๕๖๔



ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
COVID - 19 พิชณโลก

ศาลากลางจังหวัดพิชณโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิชณโลก

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิชณโลก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิชณโลก (ท)
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิชณโลก นายกเทศมนตรีนครพิชณโลก และนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิชณโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๑๗.๒/ว ๓๐๑๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

ตามที่ จังหวัดพิชณโลก ได้แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิชณโลก โดยให้
ส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดที่กำหนดให้เป็น
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันในจังหวัดพิชณโลก
พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เข้มงวด
ดังนั้น จังหวัดพิชณโลก จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่
ในจังหวัดพิชณโลก ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
บุคลากรในสังกัด เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดพิชณโลก

๒. กรณีจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดพิชณโลก ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานอื่นของรัฐ
ตลอดจนบุคลากรในสังกัด ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำกับดูแล และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาต
ให้พิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณีเหตุผลความจำเป็นหากไม่ได้เดินทางออกนอกจังหวัดพิชณโลกจะเกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ หรือความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างร้ายแรงเท่านั้น

๒.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นและขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง

/๓. กรณีเมื่อ...

๓. กรณีเมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป อนึ่ง สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายรณชัย จิตรวิเศษ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร ๐ ๕๕๒๔ ๖๔๔๑

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”